

# ฉลองเปิดห้างใหม่ “ทีเอสแอล” ผนึกกำลังเซ็นทรัล สุ ราษฎร์ฯ ยกขบวนรถบรรทุกร่วมอวดโฉม – ใจป้ำแจก รางวัลใหญ่

ทีเอสแอล ผนึกกำลังเซ็นทรัลฯ กรุ๊ป ฉลองเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยกขบวนยนตร์กรรมสุดหรูร่วมอวดโฉมแบบใกล้ชิด หลังกระแสตอบรับจากชาวใต้ดีเกินคาด พร้อมทุ่มงบหลายล้านบาท แจกรางวัลใหญ่เอาใจนักช้อป



นายชนาสิน บำรุงชน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยนตร์กรรมชั้นนำจากต่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่กลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเดือนตุลาคมนี้ ทาง ทีเอสแอลจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโรดโชว์สุดพิเศษขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองศูนย์การค้าแห่งที่ 19 ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ยลโฉมยนตร์กรรมระดับหรูกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการสานต่อนโยบายที่สำคัญของทีเอสแอลในการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมพิเศษนี้ ทีเอสแอลได้จัดแคมเปญพิเศษขึ้นภายใต้ชื่อ “Let’s Celebration by TSL, Celebrate The Joys Of Shopping” โดยทีเอสแอลอาสามอบโชคให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.สุราษฎร์ฯ ครบทุก 500 บาท (ต่อหนึ่งใบเสร็จ) จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “รถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ” จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 546,000 บาท เพียงนำไปเสร็จมาแลกรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าฯ

“ทีเอสแอลฯ จะยังคงเดินหน้าทำขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านความร่วมมือกับเซ็นทรัลกรุ๊ป และสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทีเอสแอลได้นำยนตร์กรรมระดับหรูหลากหลายรุ่นมาจัดแสดง รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ และของรางวัลอีกมากมาย นอกจากนี้ ทีเอสแอลยังได้นำทีมส่งความสุขจากเหล่าดาราศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างสีสัน พร้อมมอบความสนุกสนานให้กับชาวสุราษฎร์ธานีอีกด้วย” นายชนาสิน กล่าวทิ้งท้าย

พบกับกิจกรรมพิเศษนี้ได้ที่ บูธทีเอสแอล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TSL Call Center 02-269-9999 หรือทาง [www.tsl.co.th](http://www.tsl.co.th)

###

## เกี่ยวกับ ทีเอสแอล

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือ หนึ่งในผู้นำเข้าและจำหน่ายยนตรกรรมระดับหรูจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำทั่วโลกของประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายมาตรฐานสูงครบวงจร SMRT ที่ให้บริการโดยผู้ชำนาญการเฉพาะรถยนต์นำเข้าทุกรุ่น ด้วยประสบการณ์การให้บริการยาวนานกว่า 20 ปี เพียงพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์รุ่นล่าสุดจากต่างประเทศ และจุดให้บริการถึง 4 ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท 55) และภูเก็ต เพื่อตอบสนองรสนิยมที่เหนือกว่าของคนที่มีไลฟ์สไตล์เช่นคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมทีเอสแอลฯ ทั้ง 4 สาขาหรือ TSL Call Center 02-269-9999 และเว็บไซต์ [www.tsl.co.th](http://www.tsl.co.th)